



ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขรับ 3296
วันที่ 13 ก.พ. 2561
9.22

3 ~~ของทรัพย์สินบุคคล~~

ที่ ธอท.สคย.001/2561

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอนำส่งบันทึกข้อตกลง ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. เอกสารประกอบ

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประสานงานมายังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนจะนำเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามต่อไปนั้น

ทั้งนี้ ทางผู้บริหารธนาคารฯ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการลงนาม เพื่อทางมหาวิทยาลัยมหิดล จะได้ลงนามและใช้บริการสินเชื่อในโครงการสวัสดิการร่วมกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ อรรถรัฐากร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจรายย่อย
และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อโครงการรายย่อย

กรุณาติดต่อ

คุณชนกนาด ฤทธิ์แก้ว

เบอร์ติดต่อ 02-6506999 ต่อ 1275 เบอร์มือถือ 089-9249228

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 66 อาคารคิงเพาเวอร์ ชั้น B, M, 12, 14, 18, 20-23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2650-6999 โทรสาร : 0-2664-3345 www.ibank.co.th

Chromat



บันทึกข้อตกลง

การให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ โศภน
ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ระหว่าง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย นายอภิชาติ อรรถชัยกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจ
รายย่อย ผู้รับอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ธอท.กม.700/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“ธนาคาร” ฝ่ายหนึ่ง กับ

มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีอำนาจ
กระทำการแทน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล”

ตามที่ธนาคารได้จัดทำสินเชื่อโครงการสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และสินเชื่อ
เพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สินเชื่อ” เพื่อเสนอสิทธิพิเศษให้แก่บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สินเชื่อดังนี้

1. คำนิยาม

“ผู้ขอสินเชื่อ” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล (กรณี ข้าราชการและลูกจ้างประจำ อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประเภทที่ได้ว่าจ้างตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล อายุงาน 3 ปีขึ้นไป)

“สิทธิพิเศษ” หมายถึง บรรดาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อที่ธนาคารมอบให้แก่ผู้ขอสินเชื่อภายใต้
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าลูกค้าทั่วไปของธนาคาร

2. หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ

ธนาคารตกลงให้สิทธิพิเศษตามประเภทสินเชื่อ กล่าวคือสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่
อาศัย สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต/
สินเชื่อบุคคล ตามที่ได้ตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรืออาจมีการตกลงร่วมกันแก้ไข
เป็นคราวๆ ไป แก่ผู้ขอสินเชื่อตามโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ธนาคารตกลงให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อตามโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยที่คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
วงเงินสินเชื่อที่จะอนุมัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ ระยะเวลาและหลักเกณฑ์การผ่อนชำระ อัตราค่าใด ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ หลักประกันสินเชื่อ การจ่ายสินเชื่อ การติดตามการให้สินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคาร
ประกาศใช้ในขณะที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือที่ธนาคารจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Handwritten signature and text
dnomsanat on



ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بـتايلاند

3. ข้อตกลงของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อผู้ขอสินเชื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะนำส่งสรุปข้อมูลการเรียกเก็บให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า 7 วัน และมหาวิทยาลัยมหิดลตกลงที่จะดำเนินการดังนี้

3.1 มหาวิทยาลัยมหิดลจะหักบัญชีเงินเดือน และนำส่งเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดของผู้ขอสินเชื่อตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ เพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารภายในทุกสิ้นเดือนจนกว่าการชำระหนี้จะเสร็จสิ้น

3.2 ในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดของผู้ขอสินเชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการดังนี้

3.2.1 กรณีการขอสินเชื่อที่มีผู้ค้ำประกันเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจะหักเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดของผู้ค้ำประกันเพื่อนำส่งแก่ธนาคารเพื่อชำระหนี้แทนตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดของผู้ค้ำประกันได้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

3.2.2 กรณีการขอสินเชื่อที่ไม่มีผู้ค้ำประกัน มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

3.3 ภายหลังจากวันที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงนี้กับธนาคาร เมื่อผู้ขอสินเชื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารแล้ว หากไปก่อภาระหนี้สินอื่นๆ ขึ้น และเป็นหนี้สินที่มีข้อผูกพันจะต้องถูกหักเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหิดลจะหักเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดของผู้ขอสินเชื่อรายนั้นชำระหนี้ให้แก่ธนาคารก่อนหนี้สินอื่นที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

3.4 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับทราบข้อมูลว่าผู้ขอสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้เสีย มหาวิทยาลัยมหิดลต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีเพื่อให้ธนาคารสามารถจัดการแก้ไขปัญหากับผู้ขอสินเชื่อที่นั่นได้ทันเวลาที่ และมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงต้องปฏิบัติตามข้อ 3 นี้ต่อไป

3.5 ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 30 วัน และมหาวิทยาลัยมหิดลตกลงที่จะทำหน้าที่หักเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดในเดือนสุดท้ายที่ผู้ขอสินเชื่อได้รับเพื่อนำส่งให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ ในกรณีเช่นนี้ธนาคารมีสิทธิปรับอัตราค่าไถ่ เงื่อนไขอื่นๆ และหลักประกันใหม่กับผู้ขอสินเชื่อรายนั้นตามที่ธนาคารเห็นสมควร เช่น ให้ผู้ขอสินเชื่อนำเงินมาชำระให้ครบถ้วนและปิดบัญชีทันที หรือปรับอัตราค่าไถ่เหมือนกับลูกค้าปกติและให้หาหลักประกันมาให้แก่ธนาคารเพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ หรือใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป เป็นต้น และให้ถือว่าธนาคารและมหาวิทยาลัยมหิดลพ้นจากหน้าที่และข้อผูกพันใดๆ ตามข้อ 3 เฉพาะผู้ขอสินเชื่อรายนั้นนับแต่วันที่ธนาคารได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นต้นไป

4. การไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง

นอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในข้อ 3. ข้างต้นแล้ว ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ดำเนินการหักและนำส่งเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่ได้ทำหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ถึงกำหนดเวลาหักและนำส่งเงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลตกลงให้ธนาคารมีสิทธิที่จะ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Handwritten signature and stamp



ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

งดการพิจารณาสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อรายใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้ขอสินเชื่อตามสิทธิพิเศษของบัณฑิตก้อดตกลง
นี้ได้ทันที รวมทั้งมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่ธนาคารพึงมีตามสัญญาระหว่างผู้ขอสินเชื่อกับธนาคารได้อีกด้วย

การที่ธนาคารใช้สิทธิงดการพิจารณาสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อรายใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิพิเศษของผู้ขอสินเชื่อ
ที่ได้รับตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้ก่อนที่จะมีการงดพิจารณาให้สินเชื่อรายใหม่ และธนาคารกับมหาวิทยาลัยมหิดลยังคง
ต้องปฏิบัติตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้ สำหรับผู้ขอสินเชื่อทุกรายที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อก่อนที่จะมีการงดพิจารณาให้สินเชื่อ
รายใหม่จนกว่าผู้ขอสินเชื่อจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ภายหลังจากธนาคารใช้สิทธิงดการพิจารณาสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อรายใหม่ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากธนาคาร
ประสงค์จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรายใหม่ก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว

5. ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับและการยกเลิกบัณฑิตก้อดตกลง

5.1 ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ

บัณฑิตก้อดตกลงนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
บอกเลิกบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้โดยทำหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

5.2 การยกเลิกบัณฑิตก้อดตกลง

5.2.1 ในกรณีที่มีการยกเลิกบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้โดยมหาวิทยาลัยมหิดลหรือโดยธนาคาร ผู้ขอสินเชื่อทุก
รายตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษตามบัณฑิตก้อดตกลงนี้ และมหาวิทยาลัยมหิดลจะยังคงต้องปฏิบัติ
ตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้ต่อไป จนกว่าผู้ขอสินเชื่อทุกรายตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้จะได้ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารจน
ครบถ้วน

5.2.2 ในกรณีที่มีการยกเลิกบัณฑิตก้อดตกลงโดยธนาคาร เนื่องจากมีเหตุเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น
ประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีการยุบ/รวม เป็นต้น ธนาคารจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายตาม
บัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดิมหรือไม่ ถ้าหากธนาคารพิจารณาไม่ให้สิทธิพิเศษต่อไป ผู้ขอสินเชื่อแต่ละ
รายตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้ต้องปฏิบัติตามในเรื่องการชำระอัตราค่าใด พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการ
ขอสินเชื่อเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงดำเนินการต่อไปได้ ผู้
ขอสินเชื่อแต่ละรายตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษตามบัณฑิตก้อดตกลงนี้ และมหาวิทยาลัยมหิดลจะ
ยังคงต้องปฏิบัติตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้ต่อไป จนกว่าผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายตามบัณฑิตก้อดตกลงฉบับนี้จะได้ชำระหนี้
ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน

6. การแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ ในการปฏิบัติตามบัณฑิตก้อดตกลงนี้ ธนาคารและมหาวิทยาลัยมหิดลตกลงที่จะร่วมกัน
พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

7. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบัณฑิตก้อดตกลง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใดๆ ในการให้สินเชื่อตามบัณฑิตก้อดตกลงซึ่งทั้งสองฝ่ายได้กำหนดไว้แล้วในขณะทำบัณฑิต
ก้อดตกลงนี้ และข้อตกลงที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมต่อไปภายหน้าทั้งสองฝ่ายตกลงให้อือเป็นส่วนหนึ่งของ
บัณฑิตก้อดตกลงนี้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย



ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بـتـا

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ณ วันเดือนปีที่ระบุไว้ข้างต้นและต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

(นายอภิชาติ อรรถชัยฐากูร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจรายย่อย

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาน

(นายอภิณัฐธีร์ จันทรสุนทรกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อโครงการรายย่อย

พยาน

(นายเทวีฎ คงพิพัฒน์กุล)

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 66 อาคารคิงพาร์ค อโศก ชั้น B, M, 12, 14, 18, 20-23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0-2650-6999 โทรสาร: 0-2664-3345 www.ibank.co.th

ibank.co.th